

Hai vụ khò ng bò ở thò đô Syria làm ít nhò t 40 ngòò i thiò t mò ng

Tác Giả: Đò c Tâm

Thứ Năm, 10 Tháng 5 Năm 2012 07:49

Chò đò cò a tò ng thò ng Assad và phe đò i lò p, quy trách nhiò m cho nhau vò vò khò ng bò đò m máu này



Khách qua đòò ng toan cò p cò u nhò ng ngòò i bò thòò ng sau vò nò t i Damas 10/05/2012 (Reuters)

Hôm nay 10/05/2012, lúc 8 giờ sáng, giờ đò a phòò ng, ngay vào giờ cao đò m khi ngòò i dân đi làm, hò c sinh tò i tròò ng, hai vụ khò ng bò đã xò y đòò ng nhò cùng lúc, trên tuyò n đòò ng cao tò c, ở vùng Qazzaz, phía nam thò đô Damas, ngay tròò c tòa nhà 9 tò ng, trò sò Cò quan An ninh Syria.

Theo truyò n hình Nhà nòò c Syria, hò n 40 ngòò i đã thiò t mò ng và hò n 170 ngòò i khác đã bò thòò ng. Ngoài ra, các nhân viên cò u hò còn thu lòò m đòò c 8 túi đò y các bò phò n thi thò cò a các nò n nhân.

Hai vụ khùng bom ở thủ đô Syria làm ít nhất 40 người thiệt mạng

Tác Giả: Đäc Tâm

Thứ Năm, 10 Tháng 5 Năm 2012 07:49

Bom nổ có sức công phá rất lớn, täo ra mät hä räng, sâu täi 3 mét. Các mänh thi thä vụ nổ vụ nổ khäp näi. Rät nhiäu xe häi bä phá häy. Bä mät nhiäu tòa nhà lân cän bä hä häng näng.

Đài Quan sát Nhân quyền Syria (OSDH) cho biết, đây là vụ khùng bom lớn nhất, bäo läc nhät kể từ khi bät đäu cuäc näi däy vào tháng Ba năm 2011 của người dân chống lại chính quyền của tổng thống Bashar al Assad. Nguồn tin này thäm đänh, có ít nhất 50 người đã thiệt mạng trong hai vụ nổ nói trên.

Vụ khùng bom diễn ra trong bối cảnh những đäng quäc tä liên täc cảnh báo chính quyền Damas vụ nguy cän näi chiän. Nhä thäng lä, chä đä của tổng thống Assad và phe đäi läp, quy trách nhiệm cho nhau vụ vụ khùng bom đäm máu này.

Träng phái đoàn quan sát viên quäc tä ở Syria, tổng thống Robert Mood, đã lên tiếng kêu gọi các bên liên quan ở trong và ngoài Syria hãy chấm dứt các hành đäng bäo läc.

Trong khi đó, quân đäi Syria tiếp tục trấn áp phe näi däy, ở mät số thành phố khác, làm ít nhất 3 người thiệt mạng, trong đó có mät trẻ em.

Theo số tính của Đài Quan sát Nhân quyền Syria, từ tháng Ba năm ngoái đến nay, đã có 12.000 người thiệt mạng, đa số là những dân bä quân đäi Syria bän chät. Chỉ tính từ 12/04 đến nay, đã có täi hän 800 người thiệt mạng.

Thä Ba, 08/05, ông Kofi Annan, đäc phái viên của Liên Hiệp Quốc và Liên đoàn Ả Rập, bày tỏ « mối lo ngại sâu sắc » vụ nguy cä Syria « lún sâu vào mät cuäc näi chiän ».